

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/๖๐๓

ถึง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ



ด้วยจังหวัดแพร่ ได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งต่างๆ ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารมารายงานตัวและเลือกเทศบาลที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลฯ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือให้เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ผ่านการสรรหาว่า ตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเพื่อเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ต่อ ก.ท.จ. และให้เทศบาลตำบลห้วยอ้อ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. มีคำสั่งให้โอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดแพร่

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๒

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๗๕



ถึง สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ. (ตามบัญชีแนบท้าย)

ด้วยคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาในตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารมารายงานตัว และเลือกเทศบาลที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือเลขานุการ ก.ท.จ. แจ้งเทศบาลในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ผ่านการสรรหาว่า ตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ต่อ ก.ท.จ. และให้เทศบาลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. มีคำสั่งให้โอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง ที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอนและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงขอให้ ก.ท.จ. ตลอดจนเทศบาลที่จะมีคำสั่งให้โอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้น ก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร (๕ เมษายน ๒๕๖๗) ด้วย หากไม่แนบชัดให้หารือสำนักงาน ก.ท. สำหรับในการแต่งตั้งในครั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยให้เทศบาลต้นสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอน และเทศบาลที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗



สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๒๑-๑๖๔๖

บัญชีแนบท้ายหนังสือสำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.อุดรธานี ด่วนที่สุด
ที่ อต ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๗๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (รอบที่ ๖)

๑. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.สกลนคร
๒. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.นครราชสีมา
๓. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.ขอนแก่น
๔. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.อุบลราชธานี
๕. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.นครพนม
๖. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.กาฬสินธุ์
๗. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.ชัยภูมิ
๘. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.แพร่
๙. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.ระยอง
๑๐. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู
๑๑. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.ศรีสะเกษ
๑๒. สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.บุรีรัมย์

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 แนบท้ายหนังสือสำนักงานเลขาธิการ ก.พ.จ.อุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อค ๐๑๓๓.๒ / ๑๖๕๘/๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 จังหวัดแพร่

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	พ.จ.อ.กิตติ** พลัดใบ	รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)** เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เทศบาลตำบลนาบุญ อำเภอนาบุญ จังหวัดอุดรธานี	๔๒,๒๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป